



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

**หัวข้อ:** สมาชิกรัฐสภาของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน (ASEAN)

เรียกร้องให้มั่นนโยบายที่เคารพความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights - APHR) กล่าวไว้ว่า ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมถึงประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค สมาชิกสภานิติบัญญัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระตุ้นให้รัฐบาลในภูมิภาคนี้ใช้มาตรการที่เน้นรวมทุกกลุ่มคนเพื่อปกป้องทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะบุคคลเหล่านั้นจะมีสถานะผู้อพยพ

*"ขณะที่เราทุกคน ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด*

*รัฐบาลกลับกีดกันแรงงานข้ามชาติออกจากนโยบายทางสังคมและสุขภาพเพื่อตอบโต้กับวิกฤตการณ์นี้*

*และทั้งแรงงานข้ามชาติให้ไว้ข้างหลัง ให้ดีันรนต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่*

*พวกเราจะไม่สามารถหายจากภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขนี้ได้*

*ถ้าพวกเราไม่สนับสนุนให้เกิดการดูแลสำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย*

*นโยบายภาครัฐต้องทำให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือที่รวดเร็ว การตรวจเชื้อ การรักษา*

*และการฉีดวัคซีนอย่างเท่าเทียม และปราศจากความกลัว" เมอร์ซี บาเรนดส์ (Mercy Barends)*

สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย และสมาชิก APHR กล่าว

ท่ามกลางจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19

ที่บันทึกได้ประจำวันในไทยและมาเลเซีย ผู้อพยพได้รับผลกระทบที่ไม่เท่ากัน



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

การติดเชื้อไวรัสที่กระจายเป็นวงกว้างพบได้ในชุมชนของแรงงานข้ามชาติ

เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่แออัดและไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด

ในขณะเดียวกัน

แรงงานเคลื่อนย้ายจำนวนมากที่ตกงานและสูญเสียรายได้กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านการเงินอย่างรุนแรง รวมถึงการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มสะอาด

พวกเขายังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาและการช่วยเหลือทางการแพทย์จากรัฐบาล

รัฐบาลไทยและมาเลเซียต้องรวมแรงงานข้ามชาติไว้ในมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่อยู่บนหลักการที่เท่าเทียมกันกับพลเมืองของประเทศนั้นๆ และทำให้แน่ใจว่าเกณฑ์การเข้าถึงบริการที่สำคัญต่างๆ

จะไม่อยู่บนพื้นฐานของสัญชาติ ความเป็นพลเมือง และสถานะการอพยพ ตามที่ APHR ระบุ ทั้งนี้

ผู้อพยพที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรได้รับการรักษาอย่างทันที่

และทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนในวิธีการเดียวกันกับพลเมือง

ในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาว

ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนต้องปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมและปฏิรูปแรงงานให้สอดคล้องกับฉันทามติของกลุ่มที่ได้ประกาศไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคม (ASEAN [Declaration](#) on Strengthening Social Protection)

เมื่อเดือนที่แล้ว นายประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยประกาศปิดค่ายพักชั่วคราวของแรงงานก่อสร้างจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม



# ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

จำกัดแรงงานอพยพให้อยู่ในพื้นที่เบียดเสียดและจำกัดการเข้าถึงยาและอาหาร

ต่อมาไม่นานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ประกาศว่าจะหยุดการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19

และการช่วยเหลือทางสาธารณสุขสำหรับแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง

ในขณะเดียวกัน แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทำงานจำนวนประมาณ 2

ล้านคนถูกกีดกันจากโครงการการฉีดวัคซีนโควิดของไทย

และแรงงานข้ามชาติยังไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ

ในมาเลเซีย ผู้อพยพกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่คล้ายกันในการเข้าถึงการช่วยเหลือ

ขณะเดียวกันการขาดล้าง จับกุม และคุมขังโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้ขัดขวางผู้อพยพจากการออกมาตรวจเชื้อ

เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ หรือฉีดวัคซีน

ความกลัวจากการเข้าถึงบริการที่สำคัญมีแนวโน้มให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวนการติดเชื้อที่ไม่ได้ตรวจชี้

สามารถส่งผลกระทบต่อทุกชุมชน รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19

ในศูนย์กักกันที่แออัดและไม่ถูกสุขอนามัย เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

*“นโยบายและการกระทำเหล่านี้ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการตีตราและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังต่อผู้  
อพยพทั้งบนโลกออนไลน์ และออฟไลน์*

*เป็นที่น่าอัปยศว่ารัฐบาลไทยและมาเลเซียกำลังก่อให้เกิดวาทกรรมการแบ่งแยกและต่อต้านผู้อพยพย้ายถิ่น*

*ซึ่งปรากฏเป็นเป้าหมายทางการเมืองในช่วงเวลาที่รัฐบาลเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากความล้มเหลว*

*ในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส”* เท็ดดี บะกยลัต (Teddy Baguilat) อดีตสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์

และกรรมการบริหารชั่วคราวของ APHR



**ASEAN PARLIAMENTARIANS  
FOR HUMAN RIGHTS**